

จดหมายข่าว

# อบต.แหลมงอบ...ฮีเนี้ย!

เดือน มิถุนายน 2567

## วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี



วันที่ 3 มิ.ย. 2567 คณะผู้บริหาร อบต.แหลมงอบ ส.อบต.แหลมงอบ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมงอบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกับส่วนราชการอื่นในอำเภอแหลมงอบและประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมีนายเอกราช กฤตยพงษ์ นอ.แหลมงอบ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้ **พิธีช่วงเช้า** เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายราชกุศล **พิธีช่วงเย็น** เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เวลา 13.30 น. ณ บริเวณประภาคารแหลมงอบ ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด



โทร : 039-597191

[www.laemngob.go.th](http://www.laemngob.go.th)

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ



# ประชุมพนักงานส่วนตำบล อบต.แหลมงอบ



วันที่ 5 มิ.ย. 2567 นายพิภพ ล้วนชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ เป็นประธานในการประชุมพนักงานส่วนตำบล อบต.แหลมงอบ ประจำเดือน มิ.ย. 2567 เพื่อแจ้งให้ข้าราชการและพนักงาน อบต.แหลมงอบ ได้รับทราบร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ/งานและกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2567 และติดตามการทำงานที่ผ่านมาพร้อม

สอบถามปัญหา อุปสรรคในการทำงานและหาวิธีแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้ร่วมพูดคุยเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

## สำรวจบ้านผู้พิการเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงฯ



วันที่ 5 มิ.ย. 2567 นายฮารุญ ไพบูลย์ รองนายก อบต.แหลมงอบ พร้อมนักพัฒนาชุมชนและทีมพนักงาน อบต.แหลมงอบ ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ ม.4 และ ม.7 ต.แหลมงอบ เพื่อประเมินสภาพก่อนเริ่มดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการในเดือน ก.ค. 2567 จำนวน 2 หลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน พมจ.ตราด

## มอบผ้าอ้อมสนับสนุนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุฯ



วันที่ 6 มิ.ย. 2567 นาวาโท ประสิทธิ์ ประวาศวิล รองนายก อบต.แหลมงอบ พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากนายฯ ร่วมลงพื้นที่กับ ส.อบต.แหลมงอบ และเจ้าหน้าที่จาก รพ.แหลมงอบ เพื่อเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมสนับสนุนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ม.3, ม.5 และ ม.6 ต.แหลมงอบ



# การตรวจรับงานจ้างขุดและวางท่อระบายน้ำใหม่



วันที่ 6 มิ.ย. 2567 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อบต.แหลมวงอบ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างขุดถนนและวางท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณปากซอยสุนทรานิล ม.2 ต.แหลมวงอบ เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมทรุดตัวลงปิดกั้นการไหลของน้ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

## แก้ปัญหาดินถูกฝนชะล้าง ไหลลงถนนทางเข้าหมู่บ้านแหลมทองกลาง ม.5 ต.แหลมวงอบ



ในเดือน มิ.ย. 2567 นายฮารุญ ไพบูลย์ รองนายก อบต.แหลมวงอบ นำทีมพนักงาน อบต.แหลมวงอบ ลงพื้นที่ฉีดน้ำล้างถนนสายทางเข้าบ้านแหลมทองกลาง ม.5 ต.แหลมวงอบ เนื่องจากมีดินถูกฝนชะล้างและไหลลงสู่ถนน เป็นสาเหตุให้ถนนลื่น เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่มีฝนตกตลอดเดือน ในส่วนของดินที่ไหลลงสู่ถนนนั้น เป็นดินจากการถมที่ดินเปล่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนที่อยู่ติดริมถนนสายดังกล่าว ซึ่ง อบต.แหลมวงอบ ไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ และตั้งแต่เกิดเหตุดินไหล ทาง อบต.แหลมวงอบ โดยนายฮารุญ ไพบูลย์ รองนายกฯ ก็ได้พยายามติดตาม หาผู้เป็นเจ้าของที่ดินผืนดังกล่าว เพื่อแจ้งให้มาดำเนินการแก้ไขโดยการขุดร่องเพื่อเว้นช่วงบริเวณรอยต่อของที่ดินกับถนนสาธารณะ เพื่อให้ดินไหลลงร่องดังกล่าวแทนเมื่อมีฝนตก จนกระทั่งได้ทราบตัวผู้เป็นเจ้าของ และได้ติดต่อนัดพบเพื่อเจรจาให้ดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 24 มิ.ย. 2567 โดยแจ้งให้เร่งดำเนินการเร็วที่สุด คือภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2567 โดยนายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกฯ ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองอีกด้วย



# แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ม.6 ต.แหลมฉบัง



วันที่ 19 และ 20 มิ.ย. 2567 นายฮารุญ ไพบูลย์ รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ ส.อบต.แหลมฉบัง ม.1 และ ม.6 ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อสำรวจบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำท่วมที่บ้านกลาง ม.6 ต.แหลมฉบัง พื้นที่รอยต่อกับ ม.1 ต.แหลมฉบัง พบสาเหตุของน้ำท่วมเกิดจากที่ดินใกล้เคียง (ม.6) ถมดินสูงขึ้น ซึ่งเดิม ที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำ แต่ปัจจุบันเจ้าของที่ดินประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ดิน จึงปรับหน้าดินโดยการถมให้สูงขึ้น ทำให้ไม่มีพื้นที่รับน้ำแม้ฝนตกในปริมาณเท่าเดิม และทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ข้างเคียงฝั่งที่อยู่ติดกับถนนสายหลัก ตราด-แหลมฉบัง บริเวณปากซอยทางเข้า รร.แหลมฉบังวิทยาคม และยังท่วมถึงถนนสายดังกล่าวบางส่วนเมื่อฝนตก หลังจากลงพื้นที่สำรวจ ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยทางเจ้าของที่ดินที่ถมภายหลังนั้น จะเป็นผู้ขุดทำทางระบายน้ำไปยังพื้นที่รับน้ำอีกแห่งที่อยู่ติดกัน (ม.1) ซึ่งมีเจ้าของคนเดียวกัน เพียงแต่ยังไม่ได้ถมเพื่อรับเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ดินผืนนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาคือเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีลำรางสาธารณะมาแต่เดิม มีเพียงที่ดินส่วนบุคคลและถนนสาธารณะเท่านั้น โดยมีการดำเนินการในวันที่ 22 มิ.ย. 2567 ซึ่งนายพิภพ ลัญญพงษ์ นายกกฯ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้วยตนเองอีกด้วย และจะร่วมกันหาทางออกในระยะยาวต่อไป เพื่อรองรับกรณีที่เจ้าของที่ดินรับน้ำในปัจจุบันต้องการใช้ประโยชน์และถมพื้นที่ดังกล่าว

## ไฟส่องสว่างสาธารณะ



ในเดือน มิ.ย. 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.แหลมฉบัง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างโดยเปลี่ยน LED และโคมถนนใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุด พร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและโคมถนนใหม่เพิ่มเติมรวมกว่า 10 จุด และยังร่วมกับงานป้องกันฯ ออกสำรวจระบบสายไฟแรงต่ำในพื้นที่เพื่อบำรุงรักษาโดยการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่หักล้มพาดสายไฟ เพื่อป้องกันเหตุสาธารณภัย ไฟช็อต ไฟไหม้



## ถนนสาธารณะ



ในเดือน มิ.ย. 2567 ผอ.กองช่าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายศิริสาคร ม.7 เพื่อตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี นอกจากนี้ การดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายแหลมมะขาม-หัวหิน ม.4 ขยายไหล่ถนน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนนี้ และอยู่ระหว่างรอการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่ 18 มิ.ย. 2567 นายฮารุญ ไพบูลย์ รองนายกฯ นำทีมพนักงานกองช่าง ดำเนินการปรับปรุงไหล่ทางโดยการลงยางมะตอยที่ ม.6 เนื่องจากถนนและทางแยกมีความต่างระดับมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะเลี้ยวเข้า-ออก โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

## การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



วันที่ 17 มิ.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมงอบ ได้ออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ที่โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม เพื่อลดจำนวนยุงลายที่อาจสืบพันธุ์และเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

## ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ



19 มิถุนายน 2567 นายพิภพ ล้วนชูพงศ์ นายกฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอบายมุขระหว่าง ศสกร.อ.แหลมงอบ กับ อบต.แหลมงอบ โดยอ่านรายละเอียดข้อตกลงได้ที่ <https://www.laemngob.go.th/info/images/1013190624.pdf>



# งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ในเดือน มิ.ย. 2567 งานป้องกันฯ ร่วมกับกองช่าง อบต.แหลมวงอบ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ กีดขวางเส้นทางจราจร และขวางลำรางสาธารณะ รวมกว่า 10 กรณี ในพื้นที่ตำบลแหลมวง เนื่องจากมีเหตุวาทภัยเป็นระยะ ๆ ตลอดเดือน นอกจากนี้ยังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทต.แหลมวงอบ ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักทับหลังคาจุดรักษาการณ์ กอง รปภ.จ.ท.สส. พื้นที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ก่อนจะดำเนินการซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่เสียหาย



วันที่ 20 มิ.ย. 2567 นายฮารุณ ไพบูลย์ รองนายกฯ พร้อมเจ้าพนักงานป้องกันฯ และทีมงาน อบต.แหลมวงอบ ลงพื้นที่หมู่ 5 ให้การช่วยเหลือบ้านที่น้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าบริเวณโดยรอบ โดยการนำเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าว

## ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน



วันที่ 18 มิ.ย. 2567 นายฮารุณ ไพบูลย์ รองนายกฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ และ ส.อบต.ม.6 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีมีผู้นำสิ่งกีดขวางวางบนถนนสาธารณะทำให้ใช้เส้นทางสัญจรไม่ได้ พบว่าข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวเป็นเรื่องจริง และจะดำเนินการปรึกษาหารือกับทางอำเภอแหลมวงอบเพื่อหาทางคลี่คลายปัญหาต่อไป



# วันต่อต้านยาเสพติดโลก



วันที่ 26 มิ.ย. 2567 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมฉบัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชน เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและความสำคัญของครอบครัวและสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับยาเสพติด

#รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด #รวมพลังไทย #สร้างครอบครัว  
#ชุมชนอุ่นใจ #พ้นภัยยาเสพติด



## หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง	039-597191
นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ (นายก อบต.แหลมทอง)	086-8410123
นางวาโท ประสิทธิ์ ประวาควิล (รองนายก อบต.แหลมทอง)	082-7473376
นายฮารุญ ไพบูลย์ (รองนายก อบต.แหลมทอง)	065-5895149
นายมงคล วิภาตนาวิน (เลขานุการนายก)	062-6689261
นายณัฐวุฒิ วิรุญโท (ปลัด อบต. และ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)	081-7152653
นายปวเรศ วิรุญโท (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด)	081-8626696
นางสาววิราศินี ถาวรศาสตร์ (ผอ.กองคลัง)	086-8271744
นายธนวัฒน์ เทียนประชา (ผอ.กองช่าง)	063-5395528